



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 2 เมษายน 2563

เรื่อง

1. สศก.ลุย'สระแก้ว-โคราช'แหล่งระบาดโรค...
2. 'สศก.'ผนึก'เอทีบี'ป้อนบักดาต้า...
3. 'นายกฯ'ถกต่วนศุภร์นี้ จับตาประกาศ'เคอร์ฟิว'
4. มะม่วงทะลัก วอนซื้อเป็นของขวัญฝ่าวิกฤติโควิด
5. สศก.-เอทีบี หนุนเกษตรปรับตัว...
6. กระทรวงเกษตรฯ เข้มกันโควิด-19...
7. สั่งชะลอส่งออกไข่ไก่ขาดตลาดราคาแพง
8. แจกหน้ากากผ้า10ล้านชิ้นส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้าน
9. มะเร็งคร่า'ประจวบ ไชยสาส์น'
10. คอสมันน์: ชาวสิ้นรอบโลก: เรื่องของกล้วย
11. ภาพข่าว: มอบหน้ากาก
12. ร.10พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ

สื่อ

- สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
msn.com
komchadluek.net
ryt9.com
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
คม ชัด ลึก
ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อข่าว : สศก.ลุย'สระแก้ว-โคราช'แหล่งระบาดโรค...

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 24257 หน้า : (8(ล่างขวา)



สศก.ลุย'สระแก้ว-โคราช'แหล่งระบาดโรคใบด่างมันฯ
เร่งกำจัดโรคเกิน 50% เกษตรกรรับเงินชดเชยครบถ้วน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ของโรคใบด่างมันสำปะหลังว่า ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค.63 มีพื้นที่ระบาด จำนวน 76,221 ไร่ ใน 17 จังหวัด คือ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ระยอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และอุบลราชธานี โดยได้ทำลายแล้ว ด้วยวิธีฝังกลบ และราดสารกำจัดวัชพืช การใส่ถุงกระสอบและตากแดด จำนวน 47,470 ไร่ คิดเป็น 62% ของพื้นที่ระบาด คงเหลือพื้นที่ระบาด จำนวน 28,751 ไร่ ใน 11 จังหวัด คือ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี สระแก้ว สุรินทร์ ลพบุรี และอุบล

ราชธานี โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตรได้ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามพื้นที่ที่ระบาดของโรค และกำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคและแมลงหริภายาสูบซึ่งเป็นพาหะนำโรค พร้อมชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบในอัตราชดเชยไร่ละ 3,000 บาท

ด้านนางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ของ สศก. โดยศูนย์ประเมินผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน

โครงการฯ ในพื้นที่ จ.สระแก้ว และ นครราชสีมา พบว่า จ.สระแก้ว มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 385,906 ไร่ พบพื้นที่ระบาด จำนวน 43,680 ไร่ คิดเป็น 11% ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของจังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งที่พบการ

ระบาดมากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะ อ.ตาพระยา และ อ.โคกสูง ปัจจุบันทำลายพื้นที่ที่ระบาดไปแล้ว จำนวน 21,805 ไร่ คิดเป็น 50% ของพื้นที่ระบาดคงเหลือ 21,875 ไร่ และพื้นที่จนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 1.43 ล้านไร่ พบพื้นที่ระบาด จำนวน 11,142 ไร่ คิดเป็น 1% ของพื้นที่ เป็นแหล่งที่พบการระบาดมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ใน อ.เสิงสาง และ อ.ครบุรี โดยปัจจุบันทำลายไปแล้ว จำนวน 8,457 ไร่ คิดเป็น 76% ของพื้นที่ระบาด คงเหลือพื้นที่ที่ต้องทำลายอีก จำนวน 2,685 ไร่ โดยอยู่ในกระบวนการอนุมัติการทำลายของคณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคต่อไป

“การจ่ายเงินค่าชดเชย พบว่าพื้นที่ที่ทำลายแล้วได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติเงินชดเชยรายได้ ให้แก่เกษตรกรโดยจะทยอยได้รับเงินชดเชยตั้งแต่เดือน มี.ค.63 ทั้ง 2 จังหวัด”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'สศก.'พนัก'เอทีบี'ปั้นบิ๊กดาต้า...

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 11515 หน้า : 6(ล่างขวา)



เกษตรกรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

'สศก.'พนัก'เอทีบี'ปั้นบิ๊กดาต้า หวังพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

กรุงเทพธุรกิจ ● "สศก." หรือร่วม ADB
เล็งตั้ง Big Data พัฒนาคือความร่วมมือ
ภาคเกษตรหวังเกษตรกรคาดการณ์ผลผลิต
ใช้ประกอบการขอสินเชื่อลงทุนได้

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายอังกฤต
แวน วิส ร่องประธานจากธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒน
การเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของกระทรวงเกษตรฯ รวมถึง
มองหาโอกาสในการร่วมมือกันในอนาคต
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาว
ฉบับใหม่ของ ADB (Strategy 2030)
ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินงาน
7 ประเด็น คือ

1. การบริหารจัดการความยากจนและลดความ
ไม่เท่าเทียม 2. การเร่งความก้าวหน้าด้าน
ความเท่าเทียมทางเพศ 3. การแก้ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างการ
รับมือภัยพิบัติ และเสริมสร้างความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม

4. การทำให้เมืองน่าอยู่ 5. การส่งเสริม
การพัฒนาชนบทและความมั่นคงอาหาร
6. การเสริมสร้างการกำกับดูแลและ
ขีดความสามารถของสถาบัน และ 7. การ

ส่งเสริมความร่วมมือและการรวมกลุ่ม
ในระดับภูมิภาค

รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรการ
สร้างความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืน และ
การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า
และลดผลกระทบจากภาคเกษตรที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ สศก. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
2 โครงการที่ให้ความสำคัญ ได้แก่ การจัดทำ
ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ
(NABC) และการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
ทางการเกษตร(AIC) ซึ่งสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ ADB ต้องการผลักดันภายใต้
ยุทธศาสตร์ Strategy 2030 ดังกล่าว
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ ADB ในการพิจารณา
ความร่วมมือกันในอนาคต

โดย ADB ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากทั้ง 2 โครงการที่ สศก.
ให้ความสำคัญเพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้จากการใช้ข้อมูล
ดังกล่าว สามารถคาดการณ์ผลผลิตที่ตนจะ
ได้รับ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ขอสินเชื่อในการลงทุนการผลิตทางการเกษตร
ของตนได้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'นายกฯ'ถกด้วยนศุกรณ์ จับตาประกาศ'เคอร์ฟิว'

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 11515 หน้า : 1(ล่าง), 4

'นายกฯ'ถกด้วยนศุกรณ์ จับตาประกาศ'เคอร์ฟิว'

กรุงเทพธุรกิจ • นายกฯนัดศุกรณ์ ถกกรม.
นัดพิเศษ มาตรการเยียวยาโควิดระยะ 3-4 หวัง
รับมือถึง ก.ค.นี้ จ่อตัดงบกระทรวงละ 10%
พร้อมกฎหมายกู้เงิน จับตาประกาศใช้เคอร์ฟิว
ทั่วประเทศ "คลัง"เล็งแก้เว็บไซต์"เราไม่ทิ้งกัน.
com" ให้ผู้ลงทะเบียนพลาดแก่ข้อมูลหรือยกเลิก
รับเงินเยียวยา แก้ปัญหาแจ้งข้อมูลเท็จ

การระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบ
ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้รัฐบาลต้องวางแผนป้องกัน
และเยียวยาผลกระทบจากการระบาดเพิ่มมากขึ้น
หลังจากที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการมาแล้ว
2 ชุด แต่ยังไม่เพียงพอจึงทำให้รัฐบาลต้องเตรียม
มาตรการรับมือผลกระทบไปจนถึงกลางปี 2563

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์
 จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเรียกประชุมคณะ
รัฐมนตรี(ครม.) นัดพิเศษในช่วงเช้าวันศุกร์ที่
 3 เม.ย. นี้ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจะเป็
 การประชุม ครม.เต็มคณะโดยไม่ผ่านระบบการ
 ประชุมออนไลน์ (Video Conference) หลังจาก
 การประชุม 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาใช้ระบบออนไลน์

สำหรับการประชุม ครม.นัดพิเศษครั้งนี้ มี
 2 ประเด็นสำคัญคือ 1.นายกรัฐมนตรีจะรับฟังข้อมูล
 จากกระทรวงต่างๆ ที่จะมำรายงานเรื่องมาตรการ
 เยียวยาและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
 การระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะที่ 3-4 ซึ่งจะ

อ่านต่อหน้า | 4

ต่อจากหน้า 1

นายกฯ

เป็นแผนที่ต้องเฝ้าระวังไปถึงเดือนพ.ค.-ก.ค.นี้ และ
 2.จะมีการหารือเรื่องงบประมาณ กรอบวงเงิน
 งบประมาณ และการจัดลำดับความสำคัญเร่ง
ด่วน รวมทั้ง แหล่งที่มาของเงินจากที่ต่างๆ

ก่อนหน้านี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลเตรียมออกมาตรการ
 การดูแลเยียวยาเศรษฐกิจและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 จากโรคโควิด-19 โดยมาตรการระยะที่ 3 จะใช้
 วงเงินจำนวนมากครอบคลุม 3 ส่วนคือ 1.การ
 ดูแลประชาชนและเกษตรกร โดยจะดำเนินการ
 ให้ภาคเกษตรเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
 เกิดการสร้างการจ้างงานกระจายลงหมู่บ้าน
 2.ดูแลสภาพคล่องผู้ประกอบการเพิ่มเติม 3.การ
 ดูแลเสถียรภาพระบบตลาดเงินและตลาดทุน

หารือที่มงานเยียวยาผลกระทบ

ส่วนที่มงานงบประมาณมีที่มก 2 ส่วนคือ
 1.การออกพ.ร.บ.การโอนปรับเปลี่ยนแปลง
 จากทุกกระทรวง 10% หรือ 3.2 แสนล้านบาท
 จากงบประมาณรวม 3.2 ล้านล้านบาท เพื่อนำมา
 ใช้เป็นงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งนายกรัฐมนตรี
 จะเป็นผู้บริหารการใช้งบประมาณในส่วนนี้

2.การออกกฎหมายกู้เงินเพิ่มเติม โดยอยู่
 ระหว่างพิจารณาว่าจะออกมาในรูปแบบของ
 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หรือพระราชกำหนด
 (พ.ร.ก.) กู้เงินเพื่อจัดเตรียมงบประมาณมาใช้
 ในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
 โรคโควิด-19

ทั้งนี้ งบกลาง 2563 วงเงิน 96,000 ล้านบาท
 โดยรัฐบาลได้จัดสรรแล้ว 94,029 ล้านบาท ส่วนใหญ่
 เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
 จากการระบาดของโรคโควิด-19 แบ่งเป็น 1.มาตรการ
 ดูแลและเยียวยาชุดที่ 2 วงเงิน 45,000 ล้านบาท
 2.มาตรการดูแลและเยียวยาชุดที่ 1 วงเงิน 27,500
 ล้านบาท 3.มาตรการบรรเทาผลกระทบโควิดและ
 ภัยแล้ง 17,310 ล้านบาท 4.โครงการเตรียมความ
 พร้อมป้องกันโควิด 1,233 ล้านบาท 5.ค่าวัสดุ
 อุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย 225 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครม.เต็มคณะ

ในครั้งนี้เป็นที่คาดการณ์ว่านายกรัฐมนตรีแจ้ง
 ต่อครม.เพื่อประกาศใช้เคอร์ฟิวทั่วประเทศ ซึ่ง
 เป็นการยกระดับมาตรการเพื่อสกัดการแพร่
ระบาดของโควิด

เปิดช่องแก้ไขข้อมูลลงทะเบียน

นายสรวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า กระทรวงการ
คลังเตรียมแก้ไขให้ผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19
จากภาครัฐสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องหรือ
แจ้งสามารถยกเลิกการขอรับเงินเยียวยาดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้

"ตอนนี้กระทรวงคลังกับธนาคารกรุงไทย
ซึ่งเป็นผู้ทำระบบการลงทะเบียนกำลังหารือกันว่า
จะหาทางแก้ไขในเว็บไซต์เพื่อเปิดโอกาสให้กรณี
ผู้ลงทะเบียนมีความผิดพลาดในแก้ไขข้อมูลสามารถ
เข้าไปแก้ไขหรือยกเลิกการรับเงินเยียวยากรณีที่
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่รัฐบาลกำหนด เพื่อเป็น
ทางเลือกให้เพราะถ้าไม่แก้ไข จะถือว่าผู้ลงทะเบียน
แจ้งให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย"

ทั้งนี้ คาดว่า การแก้ไขดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
ภายในสัปดาห์นี้ หรือ ภายในเสาร์หรืออาทิตย์
นี้ เว็บไซต์ดังกล่าวจะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนเข้ามา
แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้

เขากล่าวด้วยว่า สำหรับการตรวจสอบ
ข้อมูลของลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ซึ่งขณะนี้
มีประชาชนมาลงทะเบียนจำนวนมากกว่า 20 ล้านคน
คาดว่า ในสัปดาห์แรกจะตรวจสอบเสร็จแล้ว 5 แสนคน
หรือจะชัดเจนว่า มีรายได้มีคุณสมบัติครบเร็ว
ที่สุดใน 7-8 วันหลังลงทะเบียน จากนั้น ก็จะ
ทยอยตรวจสอบให้หมด

"จำนวนที่ลงทะเบียนเข้ามานั้น เยอะกว่า
ที่กระทรวงการคลังได้คาดการณ์เอาไว้ ดังนั้น
กระบวนการตรวจสอบจะต้องหยุดท้าย โดยจะต้อง
ร่วมตรวจกับหน่วยงานอื่นๆด้วย เพื่อให้ข้อมูล



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'นายกฯ'ถกค่วนศุภรณ์นี้ จัฒตาประกาศ'เคอร์ฟิว'

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 11515 หน้า : 1(ล่าง), 4

ที่ถูกต้องและครบถ้วน” นายลวรณ กล่าว
“เฉลิมชัย”สั่งทำแผนช่วยเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร รวมถึงประชาชนทั้งประเทศจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ไทยผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปได้แน่นอน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อผลผลิตที่จะมีผลผลิตออกมาในช่วงนี้ เช่น การส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคผลไม้ภายในประเทศให้เพิ่มขึ้น การหาตลาดใหม่เพิ่มเติมจากเดิม การส่งเสริมการแปรรูปและการกระจายสินค้าเกษตรอย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์

รวมทั้ง ได้เตรียมการรองรับแรงงานที่จะไหลกลับไปสู่ภาคเกษตร (Labor Migration) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา โดยมีโครงการสำคัญที่แรงงานไหลกลับเข้าสู่ภาคเกษตรเพื่อให้เข้าไปเรียนรู้และปฏิบัติตาม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ komchadluek.net
หัวข้อข่าว : สศก.-เอทีบี หนุนเกษตรกรปรับตัว...

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
ฉบับที่ : - หน้า : -



เกษตรกร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

สศก.-เอทีบี หนุนเกษตรกรปรับตัวลดเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2 เมษายน 2563 - 09:00 น.



Share:    

วันที่: 31 มี.ค.

GPS **ระบบ GPS ติดตามรถ**
เพิ่มประสิทธิภาพขนส่ง ลดต้นทุน 10-30%

สศก.หารืออนาคตพัฒนาเอเชีย เล็งตั้ง Big Data พัฒนาร่วมมือภาคเกษตรยั่งยืน-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หนุนเกษตรกรปรับตัวลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองอธิการบดีสถาบันเศรษฐกิจและสินทรัพย์ (สศก.) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "Innovative and Smart Farm" ประจำปี 2563 ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)

เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและเป็นภัยพิบัติแก่เกษตรกร การร่วมมือกับสถาบันพัฒนาเอเชียในการร่วมมือในระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ ADB ในอนาคตได้ใช้เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมกับบริษัท ADB (SmartAgri 2030) ซึ่งได้วางสำคัญในกรอบเป้าหมาย 7 ประเด็น ซึ่งรวมถึง (1) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การสร้างความพร้อมด้านข้อมูลเพื่อเกษตร (3) การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างงานร่วมกับบริษัท (4) ผลลัพธ์สร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (4) การทำให้มีอุปมาอยู่ (5) การส่งเสริมการพัฒนาของห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร (6) การเสริมสร้างสภาพการแข่งขันและขีดความสามารถของสถาบัน และ (7) การส่งเสริมความร่วมมือและการร่วมทุนในระดับภูมิภาค



โดยเป็นเป้าหมายเพื่อจัดการขอความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคเอกชนกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และกระตุ้นเกษตรกรให้ปรับตัวสู่การเกษตรที่ปลอดภัยและยั่งยืน

ทั้งนี้ สศก. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 2 โครงการที่ให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ การจัดทำข้อมูลของศูนย์ข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center : NADC) และเทคโนโลยีศูนย์เทคโนโลยีการจัดการเกษตร (Agri-technology and Innovation Center: AIC) ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ ADB คือการผลักดันภายใต้ยุทธศาสตร์ Strategy 2030 ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ komchadluek.net

หัวข้อข่าว : สศก.-เอทีบี หนุนเกษตรกรปรับตัว...

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



โครงการ ADB ได้มอบหมายให้บริษัทการให้บริการโทรคมนาคม 2 โครงการที่ สศก. ได้ร่วมสร้าง เพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลเชิงกลยุทธ์จากวิถีชีวิตผู้ทำเกษตรกรรมสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเข้าไปเป็นช่องทางนำร่องการดำเนินงาน ในการขอรับการสนับสนุนจากเกษตรกรของ สศก. เอทีบี และ ADB ร่วมกันต่อไป

ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. ร่วมกับ ADB อยู่ระหว่างเตรียมการตั้งบริษัทเป็นงาน "โครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรเพื่อเสริมการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง (Climate Change Adaptation in Agriculture for Enhanced Recovery and Sustainability of Highlands)" ซึ่งได้ถูกปรับแก้ในเอกสารแนบท้ายเรื่อง พื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การแบ่งปัน น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น



กองทุนเพื่อพัฒนาชนบทในการปรับโครงสร้างชนบทที่สูง มีกำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี งบประมาณ 2563 - 2566 ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อการลดความยากจนของรัฐบาลญี่ปุ่น (Japan Fund for Poverty Reduction : JFPR) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการพิจารณาจะได้รับพิจารณาอนุมัติและได้รับดำเนินการโครงการในช่วงเดือน กรกฎาคม

โครงการนี้มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการและประโยชน์ในพื้นที่การจ้างงานกิจกรรมการเชื่อมโยงต่างๆ ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสนับสนุนเทคโนโลยี พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับบริษัทชั้นนำที่มีศักยภาพสูง สนับสนุน รมวิสาหกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ ryt9.com

หัวข้อข่าว : กระทรวงเกษตรฯ เข้มกั้นโควิด-19...

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

RYT9

ข่าวเกษตร ข่าวต่างประเทศ ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าวบันเทิง ข่าวสุขภาพ ข่าวกีฬา ข่าวต่างประเทศ

กระทรวงเกษตรฯ เข้มกั้นโควิด-19 เปิดบริการออนไลน์ครบทุกด้าน



ข่าวทั่วไป Wednesday April 1, 2020 14:40 - ThaiPR.net



กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรฯ เข้มกั้นมาตรการกักกันและควบคุม โควิด-19 เข้มกั้นการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรผ่านด่านศุลกากร "เข้มกั้น" 5 กิจกรรมเสี่ยงติดเชื้อ พร้อมให้บริการผ่านระบบออนไลน์

นายเฉลิมชัย สุทธิธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานะจากข้อกวดขันการกักกันในสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดในคนเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์และพบแพร่อยู่ในคนและสัตว์ โดยจะมีวิธีการเข้ารับการวินิจฉัยและรักษา ดังนี้ และขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เข้มงวดและระมัดระวังการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร การค้า และห้ามนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร โดยดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้



ด้าน กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิธีลดความเสี่ยงการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร โดยดำเนินการกักกันการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรผ่านด่านศุลกากร และให้บริการผ่านระบบออนไลน์
"ได้มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร โดยดำเนินการกักกันการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรผ่านด่านศุลกากร และให้บริการผ่านระบบออนไลน์

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า สำนักงานให้บริการผ่านระบบเกษตรและสหกรณ์ให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร โดยดำเนินการกักกันการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรผ่านด่านศุลกากร และให้บริการผ่านระบบออนไลน์



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการให้บริการออนไลน์ครบทุกด้าน
นายเฉลิมชัยกล่าวว่า สำนักงานให้บริการผ่านระบบเกษตรและสหกรณ์ให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร โดยดำเนินการกักกันการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรผ่านด่านศุลกากร และให้บริการผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการให้บริการออนไลน์ครบทุกด้าน
นายเฉลิมชัยกล่าวว่า สำนักงานให้บริการผ่านระบบเกษตรและสหกรณ์ให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร โดยดำเนินการกักกันการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรผ่านด่านศุลกากร และให้บริการผ่านระบบออนไลน์



กลุ่มเกษตรกรนำข้าวไปรับซื้อที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ม.ส.ช.

ข่าวทั่วไป ข่าว
15:00น. ข่าวข่าว: สหกรณ์เกษตรฯ และสหกรณ์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือ ให้เกษตรกรนำข้าวไปรับซื้อที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ม.ส.ช.

15:02น. ข่าว: ข้าราชการจากจังหวัดปัตตานี เดินทางกลับเมืองสงขลาจากกรุงเทพฯ และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

15:40น. ข่าว: 5 ศอ.บ. 5 จังหวัดชายแดนใต้ คุมเข้มมาตรการกักกันโรค

15:21น. The South of Ming Dynasty ละครย้อนยุค "จีน ฮ่อง" ออกอากาศวันจันทร์ที่ 1 เม.ย. นี้

15:23น. ภาพข่าว: ผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลีใต้

15:27น. ศบ. สั่งให้ปิดห้างสรรพสินค้า COVID-19 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

15:05น. COVID-19 พบในเด็กทารกแรกเกิดที่ประเทศเกาหลีใต้

14:56น. (พิเศษ) COVID-19: ฟิลิปปินส์ประกาศปิดประเทศเพื่อป้องกันการระบาด

14:54น. ทางการอิสราเอลประกาศ 7 วันชดเชย ธรรมชาติวันจันทร์ที่ 1-7 เมษายน พ.ศ. 2563

14:54น. ข่าว: รมว.สาธารณสุขไทย: ผลิตวัคซีนไทย



รักษาความสะอาดร่างกายเป็นประจำ

ส่งชะลอส่งออกไข่แก่ขาดตลาดราคาแพง

กระทรวงเกษตรฯ วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนกซื้อไข่ไก่ กักตุนในครัวเรือนมากเกินไป โดยขณะนี้ได้ออกมาตรการชะลอการส่งออกไข่ไก่สดไปจำหน่ายต่างประเทศทุกประเทศ และให้ฟาร์มไก่ไข่ยืดอายุการเลี้ยงแม่ไก่ไข่ยืนกรงออกไป เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่ในตลาดภายในประเทศ พร้อมส่งสารวัตรกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์รวบรวมและสถานที่จำหน่ายไข่ไก่สดเข้มงวด จนกว่าสถานการณ์ไข่ไก่สดขาดตลาดในประเทศจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากกระแสที่ประชาชนหาซื้อไข่ไก่สดได้ยาก ราคาแพง สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนั้น โดยก่อนหน้าที่จะมีกระแสประชาชนตื่นตระหนกและซื้อไข่ไก่สดเพื่อกักตุนสำรองใช้บริโภค กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์สำรวจข้อมูลพบว่า มีแม่ไก่ไข่ยืนกรงประมาณ 49 ล้านตัว ให้ผลผลิตไข่สดประมาณ 41 ล้านฟองต่อวัน โดยอัตราการบริโภคไข่สดภายในประเทศประมาณ 39 ล้านฟองต่อวัน จึงมีไข่สดบางส่วนที่เกินความต้องการในประเทศ และผู้ประกอบการบางราย

จำเป็นต้องส่งไข่ส่วนเกินออกไปจำหน่ายต่างประเทศ เพื่อไม่ให้ไข่ล้นตลาดและพ้อกักตุนภายในประเทศควรรับซื้อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในประเทศให้เกษตรกรพออยู่ได้ไม่ขาดทุนและไม่ทำให้ผู้บริโภคในประเทศเดือดร้อน ต่อมาเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดความตื่นตระหนกของประชาชนจนเกิดการกักตุนไข่สด ซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นในครัวเรือนทำให้ปริมาณความต้องการซื้อไข่สดเพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวจากภาวะปกติ จนทำให้ปริมาณไข่ไก่สดขาดตลาด ประชาชนหาซื้อได้ยากขึ้นและมีราคาจำหน่ายปลีกแพงขึ้นแบบกะทันหัน และยังไม่มีความแนวโน้มที่จะคลี่คลายลง ดังนั้น เพื่อป้องกันกระแสกักตุนไข่ไก่สด หรือป้องกันราคาสินค้าไข่ไก่สดสูงเกินต้นทุนที่แท้จริง และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กระทรวงเกษตรฯ สั่งการกรมปศุสัตว์ประสานเจรจาเป็นการเร่งด่วนขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการส่งออกไข่ไก่สดชะลอส่งออกไข่ไก่สดไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยไม่อนุญาตให้ส่งออก ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการชะลอการส่งออกไข่ไก่สด ตามที่รมว.เกษตรฯ สั่งการแล้ว กรมปศุสัตว์ยังแจ้งให้ฟาร์มไก่ไข่ทั่วประเทศยืดอายุการเลี้ยงแม่ไก่ยืนกรงออกไปตามที่แต่ละฟาร์มเห็นว่าเหมาะสม จากเดิมที่กำหนดให้ปลดแม่ไก่ยืนกรงที่อายุ 80 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตามกรมจัดส่งเจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบตามศูนย์รวบรวมไข่ไก่และสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ทั่วประเทศอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559 เพื่อตรวจสอบปริมาณไข่ไก่ การเคลื่อนย้ายและแหล่งที่มาของไข่ไก่อย่างเข้มงวด เพื่อเฝ้าระวังมิให้นำไข่ไก่ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา รวมถึงไข่ไก่ที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคด้วย

หากประชาชนพบการทำผิดด้านปศุสัตว์ ต้องการร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทำผิดเพื่อ ดำเนินการตามกฎหมาย โปรดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน “DLD 4.0” เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการทำความผิดและดำเนินการ ตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 2 เมษายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14219

หน้า: 1(บนขวา), 10

Col.Inch: 111.15 Ad Value: 138,937.50

PRValue (x3): 416,812.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: แจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้นส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้าน

➤ **มอบหน้ากาก :** นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 80,000 ชิ้น ให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อใช้สำหรับการแจกจ่ายให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โถงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้น ส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้าน พื้นที่กทม.ได้รับ 11 เม.ย. ครบทุกหลังคาเรือนต้นพค. ลดปัญหาการขาดแคลน

“สุริยะ” ส่งแจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้น ทางไปรษณีย์ไทย ถึงมือประชาชนในเขต กทม.ลดแรก 1 ล้านชิ้นภายใน 11 เมษายนนี้ เริ่มที่รหัสไปรษณีย์ 10100 ครบ 50 เขต ไม่เกินต้นพฤษภาคมนี้ ไปรษณีย์ไทยรับอาสาขนส่ง ขณะนี้ ▶▶▶ ต่อ : หน้ากาก - หน้า 10

หน้ากาก

“เฉลิมชัย” มอบหน้ากากอนามัย 8 หมื่นชิ้น ให้สช. หนุนบุคลากรทางการแพทย์ ด้านสธ. ล่อซื้อจับ 6 เวียดนาม กลางกรุง ลอบนำเข้า ผลิต-จำหน่าย “เจลแอลกอฮอล์-หน้ากากอนามัย” ยึดของกลาง 1.4 แสนชิ้น อ้างธุรกิจทัวร์ กิจการชบเขาเลยหันมาขายทำกำไร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้เห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 65 ล้านบาท ให้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลิต หน้ากากผ้าและแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่น จำนวน 10 ล้านชิ้น เพิ่มเติมจากที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมาย ให้ผลิตหน้ากากผ้า สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ล้านชิ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลน หน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

นายสุริยะกล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม จะเริ่มแจกจ่ายหน้ากากผ้าล็อตแรกจำนวน 1 ล้านชิ้น ให้ถึงมือประชาชนภายในวันที่ 11 เมษายนนี้ โดยจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยตามข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวนกว่า 3,050,000 ครัวเรือน จำนวนรวมกว่า 5,600,000 ชิ้น ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น โดยครัวเรือนที่จะรับหน้ากากเป็นลำดับแรก จะเริ่มจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์ 10100 และจัดส่งจนครบทั้ง 50 เขตของ กรุงเทพฯ และเขตสุดท้ายจะได้รับไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมนี้

ส่วนที่เหลือจำนวน 4,400,000 ชิ้น จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตปริมณฑล และพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เช่น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงพนักงานบริการ

ที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขนส่งมวลชน พนักงานสถานีรถไฟและรถไฟใต้ดิน พนักงานไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ

“การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความสะดวก และสามารถตรวจสอบได้ว่า ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ทุกหลังคาเรือนจะได้รับ หน้ากากผ้าถึงมือจริง หากพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับ ก็สามารถตรวจเช็คผ่านทางเว็บไซต์ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อสามารถแจ้งในกรณีไม่ได้รับพัสดุหรือพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับได้อีกด้วย” นายสุริยะ กล่าว

ด้าน นายก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดส่งหน้ากากอนามัยไปยังเป้าหมายแล้วทั่วประเทศแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยทั่วประเทศ

วันเดียวกัน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้นำหน้ากากอนามัยแบบ Surgical Mask 80,000 ชิ้น มอบให้ทางกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยนายเฉลิมชัยกล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่นำมามอบนี้มีภาคเอกชนที่ต้องการช่วยเหลือการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขในการยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 สนับสนุนมาเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นต้องใช้ในขณะปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ทั้งนี้ ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทุ่มเทและเสียสละโดยเปรียบเสมือน “นักรบชุดขาว” ต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นคือ เชื้อโรคที่ร้ายแรง การจะฝ่าวิกฤตินี้ไปได้ั้น ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานและคนไทยทุกคน ซึ่งมีผู้ประสงค์จะสนับสนุน เวชภัณฑ์ที่สำคัญมาเพิ่มเติมอีก

ด้าน พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สศม.) กล่าวว่า สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา ล่อซื้อ จับกุม ชาวเวียดนาม 6 ราย เมื่อค่ำวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่บริเวณบ้านเช่าในซอยพัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ประกอบด้วย นางทราน ทูย อาน อายุ

39 ปี, นางเหียงน ทิ เฮวียน อายุ 34 ปี, นายโฮ ไท ดวน อายุ 35 ปี, นายเหียงน แวน ฮุง อายุ 35 ปี, นายฮวง เขียน ฮุง อายุ 34 ปี, นายเหียงน ดุย นำ อายุ 32 ปี พร้อมของกลางหน้ากากอนามัย 9 ลัง ลังละ 50 กล่อง, เครื่องผลิตเจล 3 เครื่อง, แอลกอฮอล์ 13 ถัง, แอลกอฮอล์เจล 1 ลัง รวมหน้ากากอนามัย 142,500 ชิ้น, แอลกอฮอล์เจล 12,000 ขวด, อาวุธปืน 2 กระบอก, ไอซ์ 20 ถู, ยาอี 7 เม็ด และรถบรรทุกหน้ากากอนามัย 1 คัน

พล.ต.ท.สมพงษ์กล่าวว่า สืบเนื่องจากชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ทำการล่อซื้อหน้ากากอนามัย 1 ลัง ในราคา 32,500 บาท เฉลี่ยชิ้นละ 14-15 บาท จึงทำการนัดเจอกันบริเวณซอยพัฒนาการ 29 ก่อนแสดงตัวเข้ามาตรวจค้นบ้านเช่าของผู้ต้องหาในซอยพัฒนาการ 29 ซึ่งเปิดเป็นบริษัทประกอบธุรกิจน้ำดื่ม

โดยบ้านดังกล่าวเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เปิดเป็นออฟฟิศ จากการตรวจค้นพบ อาวุธปืน เครื่องกระสุน และยาเสพติด ห้างออกไปที่บ้านอีกหลังหนึ่ง จากการเข้าตรวจสอบพบเป็นแหล่งผลิตบรรจุเจลแอลกอฮอล์ และเป็นโกดังเก็บหน้ากากอนามัย โดยพบเครื่องผสมบรรจุขวดอยู่ในห้องน้ำของบ้านหลังดังกล่าว

จากการสอบสวนนางทราน ทูย อาน ให้การว่า ตนเป็นเจ้าของธุรกิจทัวร์ แต่ภายหลังธุรกิจทัวร์เศรษฐกิจชบเขา จึงนำเจลและหน้ากากอนามัยมาขาย โดยสั่งมาจากประเทศเวียดนาม จากเพื่อนชื่อนายจัน พามวัน อายุ 35 ปี และเพิ่งเข้ามาเช่าบ้านหลังดังกล่าวได้เพียง 7-8 เดือน เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา (1) ไม่แจ้งต้นทุน ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 2 เมษายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14219

หน้า: 1 (บนขวา), 10

Col.Inch: 111.15 Ad Value: 138,937.50

PRValue (x3): 416,812.50

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: แจกหน้ากาจากผ้า 10 ล้านชิ้นส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้าน

ปริมาณการผลิตและส่งออก ของหน้ากาอนามัย (2) ไม่แจ้งต้นทุน ราคาซื้อ ราคาจำหน่ายปริมาณการผลิตและส่งออก ของเจลล้างมือ (3) เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตทำงาน (4) มีสิ่งเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (5) มีสิ่งเสพติดให้โทษประเภท 2 ยาอี (6) มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไม่ได้รับอนุญาต นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน เพื่อดำเนินคดี และส่งของกลางไปตรวจสอบว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะทำการสืบสวนขยายผลต่อไป

ทั้งนี้หากพบมีการกักตุนหน้ากาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน สดม.1178 หรือที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกจังหวัดทุกจุดที่มีทำการอยู่ หรือเข้าแจ้งได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th ได้ทันที

ด้าน นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ที่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ พบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ยังหาซื้อไข่ไก่ไม่ได้ มีพ่อค้าแม่ค้าไม่ก็รายที่สามารถหามาจำหน่ายได้แต่ราคาก็สูงกว่าราคาปกติมากเหลือเกิน เบื้องต้นได้ประสานไปยังพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนในเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์ควรต้องออกมาแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็ว เน้นที่การควบคุมราคาอย่างเข้มข้นตั้งแต่หน้าฟาร์ม และจัดการอย่างเด็ดขาดกับผู้ฉวยโอกาสบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน หากพบใครกักตุนและขายราคาแพงเกินที่กำหนดต้องลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่าง เพราะหากปล่อยไว้แบบนี้ประชาชนจะเดือดร้อนเพราะหลายคนในช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 บางคนไม่มีงานทำหรือรายได้ลดลงอย่างมาก

มะเร็งคร่า'ประจวบ ไชยสาส์น'

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63 นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น อดีต รมช.สาธารณสุขและอดีต ส.ส.อุดรธานี พรรคพลังประชาชน นุตรชายนายประจวบ ไชยสาส์น อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงและอดีต ส.ส.หลายสมัย ให้สัมภาษณ์ว่า นายประจวบได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 07.10 น. ของเช้าวันที่ 1 เม.ย. ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชารุณย์ ด้วยโรคมะเร็งปอด ในวัย 76 ปี หลังจากที่คุณพ่อเข้ารับการรักษาตัวมาได้ประมาณ 8-9 เดือนแล้ว โดยจะเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร จากนั้นจะเก็บศพไว้ระยะ

หนึ่ง ก่อนที่กำหนดจัดพิธีฌาปนกิจต่อไป สำหรับประวัตินายประจวบ รู้จักกันในฉายา "อึด้อีสาน" เกิดเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2487 สำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับนางทองพูน ไชยสาส์น มีบุตร 4 คน คือ จารุภรณ์ ไชยสาส์น, จักรพรรดิ ไชยสาส์น, ต่อพงษ์ ไชยสาส์น, จิราภรณ์ ไชยสาส์น เข้าสู่งการเมืองโดยการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดอุดรธานี หลายสมัย และได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ปี 2529 ในตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ ต่อมาได้รับ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทบวงมหาวิทยาลัย

เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีธรรม ก่อนตัดสินใจยุบพรรครวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และรับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค กระทั่งปี 2549 ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ทั้งนี้เป็นที่รู้จักกันในฉายา "อึด้อีสาน".



• เรื่องของกล้วย

กระทรวงเกษตรของกัมพูชารายงาน

เมื่อวันพุธ ว่าปริมาณการส่งออกกล้วยสดออกสู่ตลาดโลกในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 72,182 ตัน โดยตลาดใหญ่ที่สุดได้แก่ จีน ซึ่งเปิดตลาดรับซื้อกล้วยจากกัมพูชาโดยตรงเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน เม.ย.ปีที่แล้ว ตามด้วยเวียดนามและญี่ปุ่น มีแนวโน้มทำลายสถิติตลอดทั้งปีแล้ว ซึ่งปริมาณการส่งออกกล้วยของกัมพูชามีจำนวนทั้งสิ้น 157,812 ตัน

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 2 เมษายน 2563

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6600

Col.Inch: 11.33

Ad Value: 12,463

ภาพข่าว: มอบหน้ากาก

หน้า: 7(บนขวา)

PRValue (x3): 37,389

คลิป: ชาว-ดำ



■ มอบหน้ากาก ■ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 80,000 ชิ้น ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อใช้สำหรับการแจกจ่ายให้กับ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โถงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์แก่คณะแพทย์และพยาบาล เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถวายรายงาน ณ ตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ร.10พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ

กรุงเทพฯ ● “ในหลวง” พระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ-เจริญกรุงประชารักษ์” แห่งละ 3 เครื่อง “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เสด็จให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ มีพระราชดำรัส “หมอ-พยาบาล” คือนักกรบนเสื้อขาว เป็นฮีโร่ต่อความอยู่รอดของคนไทย

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ

มหานคร โดยมีผู้บริหารและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบ โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่พระราชทาน ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ Bennett 840 ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด Volume control เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ รพ.ละ 3 เครื่อง ยัง

ความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์

อ่านต่อหน้า 10

ร.10

ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ในเวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจพระทัย รวมถึงพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok และน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่กลุ่มผู้แทนแพทย์เพื่อจะกระจายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์ดังกล่าว โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และคณะเข้าเฝ้ารับเสด็จ

การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มีพระราชดำรัสในระหว่างการเสด็จเยี่ยมว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมแพทย์และพยาบาล ข้าพเจ้าต้องขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณแก่บรรดาแพทย์พยาบาลจากทุกโรงพยาบาล ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดของโลกในปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ประชาชนมีความประหวั่นงถึงโรคภัยไข้เจ็บเช่นนี้ แน่ใจว่าภาระหน้าที่และความกดดันก็จะถาโถมเข้ามาถึงแพทย์และพยาบาลทุกท่าน รวกับว่าทุกท่านทุกคนคือนักรบเสื้อขาว และเป็นหน้าด่านที่ต้องสู้รบกับเชื้อโรคนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของคนไทยทุกคน ข้าพเจ้าตระหนักเป็นอย่างดีว่าเหล่าแพทย์พยาบาลคงต้องรู้สึกเหนื่อยล้า เครียด หรือในบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าความเสียและความรับผิดชอบที่เผชิญอยู่นั้นมากมายเกินขีดจำกัด ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมาให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลทั้ง

หลาย ผู้เป็นฮีโร่ต่อความอยู่รอดของคนไทยทั้งประเทศในยามนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณในหัวใจที่แข็งแกร่งของทุกท่านอย่างสุดซึ้ง ข้าพเจ้าอยากให้ทุกท่านได้รู้ว่า ความเสียสละทั้งร่างกายและแรงใจของทุกท่านนั้น เป็นที่ซาบซึ้งใจยิ่งนัก และข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าประชาชนทั้งประเทศไทยก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างจากข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แพทย์ แต่ข้าพเจ้าก็อยากที่จะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือบรรดาแพทย์และพยาบาลทุกท่านในการสู้ภัยในครั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดขาดแคลนเวชภัณฑ์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ ซึ่งเวชภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้เปรียบได้กับอาวุธของนักรบเสื้อขาวทุกท่าน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมอบหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพของแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างมาก เพราะพวก

เขาเหล่านั้นคือผู้ที่เสียสละและเป็นด่านหน้าที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อในหน้าที่มากที่สุด ข้าพเจ้าจึงอยากที่จะมอบขวัญและกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลด้วยการร่วมสมทบทุนในโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศอีกด้วย จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้แทนแพทย์และพยาบาล และก่อนเสด็จกลับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มีพระราชดำรัสปิดท้ายว่า ข้อสำคัญในการกระทำการใดก็แล้วแต่ในกาลนี้คือ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยล้า ท้อถอยมากเพียงใดก็ตาม ก็ขอให้ประคองสติ มีความรอบคอบและระมัดระวังตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาทในสิ่งใดๆ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้แพทย์พยาบาลทุกท่านมีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีสติทุกครั้ง เพื่อพร้อมในการช่วยเหลือรักษาประชาชนผู้ป่วย และพร้อมต่อสู้กับโรคนี้อีกต่อไป

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญ



นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบ หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) จำนวน 80,000 ชิ้น ให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข เป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อใช้สำหรับการแจกจ่ายให้กับแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โถงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563

วีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ Surgical Mask จำนวน 8 หมื่นชิ้น จาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ โดยนายเฉลิมชัยกล่าวว่า ตนได้นำหน้ากากกว่า 8 หมื่นชิ้น ที่รวบรวมจากเพื่อนนักธุรกิจชาวจีนมามอบให้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม แถลงการแจกหน้ากากผ้าแจกฟรีประชาชน 10 ล้านชิ้นที่จะเริ่มแจกจ่ายล็อตแรก 1 ล้านชิ้นให้ถึงมือประชาชน ซึ่งไปรษณีย์ไทยจะเริ่มส่งวันที่ 8 เม.ย.นี้เป็นต้นไป โดยจะถึงแต่ละครัวเรือนภายในวันที่ 11 เม.ย.นี้ การส่งจะส่งตามข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือนในเขต เริ่มจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์ 10100 และจัดส่งจนครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ ได้รับครบถ้วน ภายในเดือน เม.ย.นี้ ส่วนที่เหลือ 4,400,000 ชิ้น จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตปริมณฑลผ่านผู้ว่าฯ 2.5 ล้านชิ้น และพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เช่น นนทบุรี สมุทรปราการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูเก็ต รวมถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทย, องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, โรงพยาบาล, บีทีเอส และเอ็มอาร์ที เป็นต้น.